



ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตามที่กรมธนารักษ์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ นั้น

บัดนี้ กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลำดับที่ ๓ - ๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๖๑๑๐๑๐๐๐๑	๒๔๐๔๒	นายมงคล เสริมทรัพย์
๖๑๑๐๑๐๐๐๒	๒๔๐๔๗	นายปริญญา อนันตการ
๖๑๑๐๑๐๐๐๓	๒๔๐๐๕	นางพรพรกร ภูศรี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่	เวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์)	๖๑๑๐๑๐๐๐๑ - ๖๑๑๐๑๐๐๐๓	ณ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

๔. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ถือบัตร ไปแสดงในวันสอบ ทั้งนี้ โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงขายาว (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๖. กรมธนารักษ์จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคาร กรมธนารักษ์ และในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ www.treasury.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์